



จดหมายเหตุวันครบรอบ ๑๓๗ ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ปีที่ 12 ฉบับที่ 137 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

- สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมต้อนรับ รศ.ทวีเกียรติ ขจรวิทย์ และสิ่งแวดล้อม (หน้า 2)
- ศึกษาฐานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ฯ พื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (หน้า 2)
- เกษตรจังหวัด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 (หน้า 2)
- สมน.กษ. จัดอบรมเกษตรกรและผู้รับจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (หน้า 2)
- ติดตามการค้าเป็นโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ "5 ประสานฯ" (หน้า 2)
- โครงการลดปริมาณน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำฯ แห่งสถานีการณี่ ๓ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (หน้า 3)
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปี 2564 (หน้า 3)
- กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อชั่วคราว ประจำปี 2564 (หน้า 3)
- อบรมแปรรูป "โกโก้" สำหรับระบบน้ำในไร่ของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร (หน้า 3)
- โครงการส่งเสริมฯ ให้มีการปลูกแทน สลับสวนไร่ละ 16,000 บาท (หน้า 3)
- กิจกรรม ไล่ที่สด จากภัยแล้งน้ำท่วม ณ เมืองในนครบอย ๔๖ ปี ส.ป.ก. (หน้า 4)
- สหค.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจรับ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (หน้า 4)

...มีอะไรในฉบับ...



สามารถดาวน์โหลดจดหมายเหตุได้ที่ QR Code

**ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 (นายคมสัน จำรูญพงษ์) ตรวจเยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่  
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564)**



**ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 (นายคมสัน จำรูญพงษ์)  
ตรวจเยี่ยมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ (วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564)**



**ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 (นายคมสัน จำรูญพงษ์) เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  
และเป็นประธานการประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการ รอบที่ 1 (วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564)**



ผลการขับเคลื่อนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 93 โครงการ ดำเนินการได้ 44.50 % แบ่งเป็น ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ 5 โครงการ ดำเนินการได้ 76.7 % ประเด็นที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรกรรมยั่งยืน 37 โครงการ ดำเนินการได้ 12.9 % ประเด็นที่ 3 ใช้ระบบตลาดนำการผลิต 10 โครงการ ดำเนินการได้ 38.6 % ประเด็นที่ 4 การลดต้นทุนการผลิต 11 โครงการ ดำเนินการได้ 34.5 % ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน (จังหวัดอำนาจเจริญไม่มีโครงการดำเนินงาน) ประเด็นที่ 6 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 5 โครงการ 36.9 % ประเด็นที่ 7 จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 13 โครงการ ดำเนินการได้ 0.27 % ประเด็นที่ 8 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 12 โครงการ ดำเนินการได้ 22.6 % ประเด็นที่ 9 การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564

## สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ/สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับ

### รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิก ฟาร์ม บ้านหนองเม็ก

วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิก ฟาร์ม บ้านหนองเม็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดนิทรรศการให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมการต้อนรับได้รับความรู้ คำแนะนำด้านแหล่งน้ำ และรายงานผลการดำเนินงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่บูรณาการร่วมกันกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร



## ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ฯ พื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวิไล อุดสาห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และอำเภอ นำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่ เพื่อเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวคิดให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชหลากหลาย หรือปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เป็นทางเลือกใหม่ในการเสริมสร้างรายได้ ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลคำขวาง และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านน้ำเที่ยง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



## สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายเป้าหมายทั้ง 7 อำเภอ



นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรมีการตระหนักรู้ในการเริ่มต้นการผลิตในการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรได้มาศึกษาเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประกอบอาชีพการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และเป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จาก ศพก. และ ศพก.เครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ ภายในงานมีการจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านฐานเรียนรู้ อาทิเช่น จำนวน 5 ฐานการจัดการดินปุ๋ย ฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฐานการปลูกผักอินทรีย์ ฐานการดูแลและป้องกันโรคสัตว์เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมาย โดยดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อย



## สนง.กษ.อำนาจเจริญ จัดอบรมเกษตรกรและผู้รับจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายนาวัน ป่องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดอบรมเปิดการอบรมเกษตรกรและผู้รับจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอำนาจเจริญ หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้แทน เกษตรอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และมีเกษตรกร/ผู้รับจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย ตำบลนาแต้ ตำบลสร้างนกทา ตำบลไร่ซึ่ และ ตำบลโพหนอง รวม 139 ราย ณ ศูนย์เครือข่ายกิจกรรมไร่สารพิษแห่งประเทศไทย ส่วน “สา่งฝัน” จังหวัดอำนาจเจริญ (นายวิระพล กมลรัตน์)

## กษ. ร่วมกับ กจ. กอ.เสนางคนิคม และ ศพพ. ติดตามการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายนาวัน ป่องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม ติดตามนายประถม จิตรักษ์ บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหวาย ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 7 ไร่ 77 ตารางวา และ พื้นที่อำเภอสิรินธร อำนาจ ติดตาม นายขวัญชิวา ขจรจิต บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 3 ตำบลเปือย อำเภอสิรินธร อำนาจ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการปลูกผักเพื่อบริโภคและจำหน่าย เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าว ปลูกไม้ผล “กิจกรรมหมุนเวียนภายในแปลง สร้างรายได้ตลอดทั้งปี”



### โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจ้างสถานการณ์น้ำ ณ 25 มีนาคม 2564

นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจ้างข้อมูลสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 จังหวัดอำนาจเจริญมีอ่างเก็บน้ำ 4 อ่าง 1 เขื่อน ปริมาณน้ำปัจจุบัน 19.020 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 38.05 % ปริมาณน้ำใช้การ 16.927 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33.86 % "อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน" ปริมาณน้ำ 6.572 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 34.00 % "อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์" ปริมาณน้ำ 2.787 คิดเป็น 37.46 % "อ่างเก็บน้ำร่องน้ำขี้บ" ปริมาณน้ำ 0.244 คิดเป็น 57.37 % "อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท" ปริมาณน้ำ 3.989 คิดเป็น 37.63 % และ "เขื่อนลำเซบาย" ปริมาณน้ำ 5.428 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 44.49 %

**การเตรียมความพร้อมรับฤดูแล้งปีนี้** โครงการชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 14 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำขนาด 8,000 ลิตร 1 คัน ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ที่มีการร้องขอ โทรศัพท์ 045-451554



### โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดกลุ่มเครือข่าย ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปี 2564

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดกลุ่มเครือข่าย ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ โดยมีนายธนินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการในปี 2563 ให้สามารถรวมกลุ่มทำกิจกรรมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า สร้างสินค้าในชุมชน เพื่อบริโภคและจำหน่าย ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีการฝึกปฏิบัติในการแปรรูป จำนวน 3 เมนู ได้แก่ แกงหนมซี่โครงหมู, บาร์บีคิว และหมูแดดเดียว โดยวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ (ครู ก.) และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 60 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563



### โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้มีอาชีพโดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#### กิจกรรมการเลี้ยงปลาในนาข้าว ประจำปี 2564

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายวิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และนายโอภาส บรรลือ ประมงอำเภอพนา ได้อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้มีอาชีพโดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงปลาในนาข้าว (งบจังหวัด) ประจำปี 2564 มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 40 ราย ณ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง นายสังคม มูลชาติ บ้านจิก ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ หลักสูตรในการอบรม คือการเลี้ยงปลาในนาข้าว การลดต้นทุนการผลิตได้แก่ การทำน้ำหมักจุลินทรีย์แอสโคบาซิลลัสด้วยน้ำมะพร้าว การขยายเชื้อจุลินทรีย์แอสโคบาซิลลัสด้วยน้ำข้าวข้าว การทำอาหารปั้นก้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้บำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงปลา หลักสูตรการแปรรูปปลาต้ม และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน



### อบรมแปรรูป "โกโก้" สนับสนุนเงินทุนสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูป "โกโก้" ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 4 ซึ่งวันนี้สมาชิกได้ทดลองเรียนรู้ภาคปฏิบัติการแปรรูปโกโก้เป็นช็อคโกแลต อาทิเช่น การขึ้นรูปช็อคโกแลต การทำน้ำช็อคโกแลตปั่น ช็อคโกแลตร้อน ซึ่งสมาชิกมีความสนใจในการแปรรูปเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการต่อยอดธุรกิจจากการปลูกต้นโกโก้ และสร้างรายได้นอกเหนือจากการปลูกยางพารา ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางชานูมาน จำกัด อ.ชานูมาน จ.อำนาจเจริญ



**ปลูกใน ยางเก่า**

ด้วย ยางเป็นวัสดุ หรือ ไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรือ กำแพงธรรมชาติยั่งยืน

ขั้นตอนการปลูก (อายุ 25 ปี ขึ้นไป)

ขั้นตอนการเตรียมดิน ยางเป็นขี้เถ้า

ขั้นตอนปลูกใน ยางเก่า

ในดินที่เตรียมไว้แล้ว

ขั้นตอนการดูแลรักษา

1 ไม้ผล เช่น ทุเรียน มะม่วง ส้ม กล้วย ฝรั่ง เป็นต้น

2 ไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูป เช่น กล้วย ไม้ซุง เป็นต้น

3 ไม้ยืนต้นปลูกเพื่อปลูกยางพารา

สนับสนุนงบประมาณ 16,000 U.

• สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 40-50 U./ไร่

• สนับสนุนค่าวัสดุและปุ๋ยตามความต้องการ

• สนับสนุนค่าจ้างแรงงาน

• สนับสนุนค่าขนส่ง "ปลูกพืชบนเขตนาน" ระหว่าง "ประมง" และ "ปศุสัตว์"

• สนับสนุนค่าเช่ารถบรรทุกและรถไถ และ ค่าเช่ารถไถนา

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2433-2222 ต่อ 253 หรือ โทร. 045/100/1000

### กยท. ขอเชิญชวนผู้ปลูกยางพารา สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ให้มีการปลูกแทน สนับสนุนไร่ละ 16,000 บาท

นายสมคิด ศขวงศ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย สาขาอำนาจเจริญ เปิดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่า กยท. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกทุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้ส่วนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดย กยท. จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีหรือไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท. ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด

#### "ประกาศคณะกรรมการ กยท. เรื่อง กำหนดไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563"

ภายใต้ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน กยท. สนับสนุนไร่ละ 16,000 บาท กรณีปลูกยางเหมือนเดิม หรือ กรณีปลูกไม้ยืนต้น "หลักเกณฑ์" เป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. สวนยางมีอายุ 25 ขึ้นไป หรือสวนยางที่ต้นยางหมดสภาพ หนักกรีดเสียหาย ผลผลิตได้ไม่คุ้มทุน โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมชาวสวนยางโค่นยางเก่าปลูกแทนด้วยพืชสำคัญทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ ติดต่อกับขอรับคำปรึกษา และขอรับสิทธิ์ของทุนในการปลูกแทนได้ที่ กยท. สาขาอำนาจเจริญ บริเวณ บขส.อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-452-399

**กิจกรรม ไลฟ์สด จำหน่ายสินค้าเกษตร เนื่องในงานครบรอบ 46 ปี ส.ป.ก.**

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเนื่องในงานครบรอบ 46 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไลฟ์สดผ่าน Facebook สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ จำหน่ายสินค้าเกษตรกร จากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน นายพรณรงค์ ทองปิ่น ดาวทองฟาร์ม โดยมี รายการสินค้า 1.ข้าวหอมมะลิ (105) 1 กก. ราคา 50 บาท 2.ข้าวกล้อง 1 กก. ราคา 60 บาท 3.ข้าวเหนียวด้าลารภรณ์ (ข้าวก่ำ) 1 กก. ราคา 80 บาท 4.ข้าวกล้องงอก 1 กก. ราคา 100 บาท 5.น้ำพริกสมุนไพร 200 กรัม ราคา 55 บาท (2 กระปุก 100 บาท ส่งฟรี) <<<บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : น.ส.ต้นหยง ปั่นทอง เบอร์โทร. 087-2507152

ทั้งนี้ กิจกรรมไลฟ์สดดังกล่าว สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้กว่า 1 หมื่นบาท



**สพต.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจรับ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรม พื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม** จัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ วันที่ 25 มีนาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจรับ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรม พื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัด ด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ ปังบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ของเกษตรกร และให้มีการใช้ประโยชน์บนคันดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ บ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ และ คณะกรรมการแหล่งน้ำหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม

**ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมจับปลาแหล่งน้ำ “หนองคู” บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564**

**\*\* หลักเกณฑ์และข้อมูลแหล่งน้ำ \*\***

เครื่องมือที่ใช้ได้ แห, ยอ (สตุ้ง) บัตรร่วมกิจกรรม 300 บาท น้ำลึก 2 - 3 เมตร พื้นที่ 40 ไร่ 4 ชนิดสัตว์น้ำ ปลานิล, ปลาไน, ปลาตะเพียน, กุ้งก้ามกราม, ปลาจิ้ง, ปลายี่สก, ปลานวลจันทร์ ฯลฯ โทรศัพท์ 089-0554276 ผู้ใหญ่ป้อม

**เชิญร่วมกิจกรรมจับปลา แหล่งน้ำ “หนองคู”**  
บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

**\*\*หลักเกณฑ์และข้อมูลแหล่งน้ำ\*\***  
เครื่องมือที่ใช้ได้ แห, ยอ (สตุ้ง)  
บัตรร่วมกิจกรรม 300 บาท  
น้ำลึก 2 - 3 เมตร พื้นที่ 40 ไร่  
ชนิดสัตว์น้ำ นิล, ตะเพียน, กุ้งก้ามกราม, จิ้ง, ยี่สก, นวลจันทร์ ฯลฯ

คณะกรรมการแหล่งน้ำหนองคู, หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ  
โทร. 089-0554276 ผู้ใหญ่ป้อม



**สตส.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)**

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ โดยนายไมตรี สายจันดา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. และการเตรียมตัวพร้อมเกษียณผ่านระบบประชุมออนไลน์ Gin Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

**ขายข้าวปลูก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ**

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105 กระสอบละ 650 บาท

**แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธี**

นาดี, ปรดค้ำนา, นาโยน

สินค้ามาตรฐานจากกรมการข้าว

สั่งซื้อได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ  
โทรศัพท์ 045-525677, 081-9718852  
169 ม.10 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ



**บริษัท น้ำตาลมิตรผลอำนาจเจริญ นำเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 35 ราย เข้าอบรมและศึกษาดูงานด้านอาหารสัตว์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ** ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยได้ให้ความรู้การปลูกพืชอาหารสัตว์ การจัดการอาหารโคเนื้อ แพะ และไก่ไข่ พร้อมศึกษาดูงานฐานเรียนรู้พืชอาหารสัตว์ บ่อแก๊สชีวภาพ การเลี้ยงแพะแบบประณีต การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และสาธิตการผสมอาหารชั้นสำหรับโคเนื้อ ไก่ไข่ อาหาร TMR ยอดอ้อยหมัก ไบโหมบสำเร็จหมัก และฟางปรุแต่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

**เชิญร่วมติดตามรับฟัง รายการวิทยุ**  
**“รายการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร”**  
**“รายการ ที่นี้เพื่อนชาวสวนยาง”**  
**“รายการ คอยฟังเรื่องสหกรณ์”**  
ทุกวันศุกร์ เวลา 08.10-11.00 น. FM 103.25 MHz  
โดย : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

